

ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</p> <p>1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมุ่งบริหารงานในระดับหน่วยงานตามแนวนโยบายของวิทยาลัยโดยยึดหลักให้สอดคล้องกับนโยบายระดับมหาวิทยาลัย การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมโดยทีมผู้บริหารที่มีปรัชญา และวิสัยทัศน์กว้างขวางและชัดเจนในการบริหารองค์กร มีโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับการกระจายงานในแนวขวาง ให้บุคลากรของวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ปรัชญาที่เป็นหนึ่งเดียวของวิทยาลัย</p> <p>1.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน โดยการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้แก่ การส่งเสริมให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะรวมถึงการศึกษาความรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีการประเมิน บุคลากรจากความสำเร็จของงานโดยยึดหลักความเป็นกลางเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง และให้ความสำคัญกับองค์กรเป็นหลัก</p>	<p>1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ และมีการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อปรับให้เข้าการดำเนินงานของวิทยาลัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน</p> <p>1.2 วิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบุคลากรในการพิจารณาให้รางวัล ตลอดจนเพื่อปรับปรุง พัฒนาในส่วนที่บุคลากรขาดและต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม</p>

<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 ในการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงนั้น วิทยาลัยได้ให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยในแต่ละงานทั้งในส่วนของการเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยมีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาน้อยเพียงใด</p>	<p>2.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้น วิทยาลัยได้มีการสำรวจความเสี่ยงในแต่ละงานที่อาจเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย โดยได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยง ความรุนแรงและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อรายงานข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงโดยได้มีการวางแผนปฏิบัติการของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนมีการกำกับติดตาม ผลการควบคุมความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุม</p>	<p>3.1 วิทยาลัยได้จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทำ Website ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนของการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบ ข้อมูลความเคลื่อนไหวของวิทยาลัย ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ โดยการจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ ที่ตอบสนองต่อการบริหารงานของผู้บริหาร และเป็นระบบที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมให้บุคลากรในวิทยาลัยทราบ</p>	<p>4.1 วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่กิจกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในผ่านทาง เว็บไซต์ www.cosci.swu.ac.th ทั้งในส่วนของการสื่อสาร คู่มือบริหารความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่วิทยาลัยจัดขึ้น รายงานควบคุมภายในที่รายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทราบความเคลื่อนไหวของงานควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 วิทยาลัยได้ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลของกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.2 มีการรายงานผลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านทราบ</p>	<p>5.1 วิทยาลัยจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>5.2 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามประเมินผล และรวบรวมข้อมูลในแต่ละกิจกรรมของการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการรายงานต่อผู้ตรวจสอบภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>

<p>5.3 มีการปรับปรุงแก้ไขจากข้อบกพร่องที่ผู้ตรวจสอบ ภายในเสนอแนะ</p>	<p>5.3 มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ผู้ตรวจสอบ ภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปรับปรุงต่อ ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา</p>
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผล ที่ให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว และได้กระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีการติดตามควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์พฤทธิ ศุภเศรษฐศิริ)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 วาระพิจารณาที่ 4.5